

Tập trung

KIỂM CHẾ LẠM PHÁT,
ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Ngày 2/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2011 nhằm thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2011.

Giải pháp đồng bộ

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đạt trên 12,3 tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 4 lần chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2/2011 giảm so với cùng kỳ là sữa, các sản phẩm từ sữa, phân bón các loại...

Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi, lượng khách du lịch quốc tế và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2011 ước đạt trên 304.300 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy vậy, nhận định về tình hình 2 tháng qua, các thành viên Chính phủ vẫn cho rằng,



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để lạm phát tăng cao trở lại

bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nền kinh tế nước ta phải đối mặt một số khó khăn thách thức. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2011 tăng 2,09% so với tháng 1, ngang mức tăng CPI trung bình của tháng 2 trong mười năm trở lại đây. Thêm vào đó, giá cả lương thực, thực phẩm, năng lượng trên thế giới tăng cao, đi liền với đó

lạm phát trong khu vực tăng mạnh, nhất là ở Trung Quốc; thiên tai dịch bệnh làm ảnh hưởng tới sản xuất... đã gây áp lực tăng giá.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về những giải pháp chủ yếu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội vừa qua là kịp thời với những nội dung chỉ đạo cụ thể và quyết liệt.



“Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thông điệp nhất quán của Chính phủ trong năm 2011 là ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện thành công kiểm chế lạm phát, giữ ổn định nền kinh tế, Thủ tướng lưu ý, trước hết các bộ, ngành, địa phương phải hết sức lưu ý tới việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt với các giải pháp chủ yếu là giảm bội chi, tiết kiệm chi tiêu công, tăng thu ngân sách” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ viện dẫn lời Thủ tướng.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; kiểm soát tốt tỷ giá, chống tình trạng đô la hóa, vàng hóa. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Đặc biệt phải quyết liệt thực hiện hiệu quả chính sách kiểm soát giá cả thị trường, chống tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Trả lời báo chí về việc có tiếp tục tăng giá điện, xăng dầu, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho biết tăng giá điện đã có lộ trình; việc tăng giá xăng dầu cũng vận hành theo cơ chế thị trường. Đi liền với việc hỗ trợ các hộ nghèo, Chính phủ tiếp tục thực hiện điều hành chính sách xăng dầu theo lộ trình cơ chế thị trường.

Đã có hiệu ứng tích cực

Đánh giá ban đầu của Nguyễn Văn Giàu - thống đốc NHNN tại cuộc họp báo cho thấy, tỷ giá ở thị trường tự do sáng 2/3 xuống rất nhanh, và cho biết mấy hôm nay doanh nghiệp đã bán ngoại tệ. Ông nhận xét: “Tâm lý của nhân dân đã có biểu hiện yên tâm hơn”, và khẳng định nguồn cung ngoại

tệ ra thị trường có thể sẽ tốt hơn trong mấy tháng tới, nếu xuất khẩu được đẩy mạnh. Nhân dịp này, thống đốc cũng cho biết: Việc Ngân hàng nhà nước không bơm tiền ra thị trường khi giảm giá tiền đồng tới 9,3% sau dịp Tết vừa rồi. Ông nói: “Phương án tung thêm ngoại tệ thì rất nguy hiểm vì dự trữ ngoại tệ mỏng... chúng tôi kiên quyết không can thiệp”. Thống đốc cho biết, các tổ chức quốc tế đưa ra nhận xét Nghị quyết 11 đều cho rằng, Chính phủ đang thực hiện các giải pháp “đồng bộ, phù hợp, đúng đắn, kịp thời” đối với điều kiện Việt Nam hiện nay.

Liên quan đến việc rà soát các khoản đầu tư công, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, bộ này sẽ đề các bộ, ngành và chính quyền địa phương tự lên phương án cắt giảm từ 25/2-18/3, sau đó sẽ tổ chức 11 đoàn đi kiểm tra cụ thể từ 18-

25/3 tới. Ông Sinh cho biết, sẽ có 2 đoàn đi kiểm tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty - khối doanh nghiệp đang đặt mục tiêu tăng trưởng 15% trong năm nay - và cam kết lần này sẽ làm rất chắc chắn hơn năm 2008. Còn việc cắt giảm chi thường xuyên 10% lần này theo Nghị quyết 11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, là lần thứ hai trong năm nay, sau khi Chính phủ đã yêu cầu tiết kiệm 10% đầu năm nay để tăng lương.

Cũng tại cuộc họp này, ông Trương Chí Trung, thứ trưởng bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh lạm phát tăng cao, Bộ Tài chính cũng đã có dự định trình Chính phủ xem xét, sửa đổi thuế thu nhập cá nhân theo chương trình sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh 2011 - 2012 của Quốc hội để phù hợp với tình hình.

P.V



Sẽ hạn chế mua sắm ô tô công trong thời gian tới

